



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๕๑๘ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

“กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน”

ด้วยองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดจัดกิจกรรม ดาว - เดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ “กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน” ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดดาว - เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

กรรมการอำนวยการ

รองศาสตราจารย์สุมาลี	ไชยศุภรากุล	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์	พลเดช	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์	เหมือนชอบ	กรรมการ
นางพิมพ์รัตน์	วนสันต์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก	เทียนบุชา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ	ดุสิตัมพันธ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์	บุญเจือ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ	บัวรา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์	พุมพิง	กรรมการ
รองศาสตราจารย์กมลชัย	ตรงวานิชนาม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี	อัครศรีพงศ์ธร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร	ถาวรอิवासัน	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์	เจนวิถีสุข	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ	สวัสดิ์นะที	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ	ฉิมท้วม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ	พวงนาค	กรรมการ
ศาสตราจารย์พรณี	บัวเล็ก	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแก	กรรมการ
นางกุลชไม	สีบพัก	กรรมการ
นายสงกรานต์	สุขเกษม	กรรมการ
นายธงชัย	เหลื่องทอง	กรรมการ

นายบุญเกียรติ ชีระภากร กรรมการและเลขานุการ
 หน้าที่ กำหนดนโยบายและอำนาจการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กรรมการดำเนินงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์	พลเดช	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์	บุญเจือ	รองประธานกรรมการ
นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ	วงศ์ทองคำ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐญา	นาคะสันต์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์	โถวสกุล	กรรมการ
นายยุทธนา	เรียนสร้อย	กรรมการ
นางสาวสันธิติดา	ตั้งคจิวางกูร	กรรมการ
นางสมลักษณ์	วัฒนสารสมบูรณ์	กรรมการ
นายชินกร	จิรัชจรจิรตกุล	กรรมการ
นายชัยศิริ	สนิทพลกลาง	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์	รักษา	กรรมการ
นายภาณท์	พั้วพงศธร	กรรมการ
นางสาวปราณี	พุดพวง	กรรมการ
นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	กรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิ้มพันธ์	กรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	กรรมการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการ
นายธนกฤต	ทองรอด	กรรมการ
นายอาณัติ	นิยมเดชา	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคัม	กรรมการและเลขานุการ
นายกิติณัฐ	ศรีมูล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายชัยยุทธ	ดำหนก	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายเอกชัย	คงเพ็ง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ประสานงานการปฏิบัติงานกับฝ่ายต่าง ๆ และควบคุมดูแลการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กรรมการฝ่ายจัดการประกวดดาว - เดือน

นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	ประธานกรรมการ
นางสาวสุธิตา	คำผุย	รองประธานกรรมการ
นายศิริชัย	เพ็งบุรณ์	กรรมการ
นายปัญญาพล	เชื้อวังคำ	กรรมการ

นางสาวจุฬาลักษณ์	กิ่งจันทร์	กรรมการ
นางสาวสุกัลยา	นาคแก้ว	กรรมการ
นายจิรายุทธ	ระดาไสย์	กรรมการ
นางสาวสุชัญญา	สิงห์เสนา	กรรมการ
นางสาวอริสรา	ยุทธการ	กรรมการ
นายจักรภัทร	ถานะปัดโถ	กรรมการ
นายกนต์ระพี	ต้นสวัสดิ์	กรรมการ
นายสุรเกียรติ	คำมอณมาย	กรรมการ
นางสาวดวงหทัย	ทองเจริญ	กรรมการ
นางสาวสุพัตตา	กันดา	กรรมการ
นางสาวนภัส	ไกรราชฉิมพลี	กรรมการ
นางสาวสุดารัตน์	สอนสัตย์	กรรมการ
นางสาวธิดา	ก้อนแก้ว	กรรมการ
นายปรเมศ	สุดทองคง	กรรมการ
นางสาวจิรัฏฐิگانต์	เกิดศิริ	กรรมการ
นางสาวศุภธิดา	วิเศษ	กรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคัม	กรรมการและเลขานุการ
นายชัยยุทธ	ดำหนก	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่
๑. จัดทำเอกสาร กรอกประวัติ ผู้เข้าประกวดดาว-เดือน ของแต่ละคณะ
 ๒. จัดทำเกณฑ์ว่าด้วยการประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 ๓. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าประกวดดาว-เดือน
 ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้เข้าประกวดดาว-เดือน “กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน”

คณะเกษตรและชีวภาพ

นางสาวชีวารัตน์	วีรเกียรติคุณ	(ผู้เข้าประกวดกุลธิดา)
นายนครินทร์	มูลสุวรรณ	(ผู้เข้าประกวดกุลบุตร)

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

นางสาววนัสญาพร	สอนหลง	(ผู้เข้าประกวดกุลธิดา)
นายวินทร์ณกรณ์	สาสิบุญ	(ผู้เข้าประกวดกุลบุตร)
นางสาวนาถนภัส	ต้นติวิศาล	(ผู้เข้าประกวดแสงเดือน)

คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวสุภิญญา	ยิ้มอำไพ	(ผู้เข้าประกวดกุลธิดา)
นายธีรภัทร	เพิ่มพูน	(ผู้เข้าประกวดกุลบุตร)
นายศิวกร	ศิริวงศ์ไพศาล	(ผู้เข้าประกวดแสงดาว)
นางสาวชนันธิตา	สิงห์คนอง	(ผู้เข้าประกวดแสงเดือน)

คณะศึกษาศาสตร์

นางสาวฐิติพร	วิเศษบรรเทา	(ผู้เข้าประกวดแสงดาว)
นายพัทธนย์	คุ้มรักษา	(ผู้เข้าประกวดกลุบุตร)

คณะวิทยาศาสตร์

นางสาวธนิภรณ์	กิณุเคราะห์	(ผู้เข้าประกวดกุลธิดา)
นายสุชาติ	สิงห์สา	(ผู้เข้าประกวดกลุบุตร)
นายพีรพัฒน์	รอบคอบพรหมราช	(ผู้เข้าประกวดแสงดาว)
นางสาวอริษา	ชูเวช	(ผู้เข้าประกวดแสงเดือน)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวอุทานพร	พิน พาสเช่น	(ผู้เข้าประกวดกุลธิดา)
นายรัฐวิทย์	พิธิธนาพรพงศ์	(ผู้เข้าประกวดกลุบุตร)
นางสาวเอกอนันต์	ภูศรี	(ผู้เข้าประกวดแสงเดือน)

หน้าที่ เข้าประกวดดาว-เดือน ตาม วันเวลา และสถานที่ ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานกำหนด

กรรมการฝ่ายตัดสินประกวดดาว-เดือน

นายธนัญชัย	พันพิง	ประธานกรรมการ
นายนิติชล	สุทธิประภา	กรรมการ
นางสาวภคพร	หอมนาน	กรรมการ
นางสาวชฎาภรณ์	ไชยสอน	กรรมการ
นายธนศักดิ์	ปรเมศวร์โยธิน	กรรมการ
นายชีรภัทร์	พ่วงรอด	กรรมการ
นายชัยยุทธ	คำหนก	เลขานุการ

หน้าที่ ตัดสินการประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	ประธานกรรมการ
นางสาวอ้อมฤทัย	แสงแดง	รองประธานกรรมการ
นายวีระชัย	ตระหง่านกิจ	กรรมการ
นางสาวจารุวรรณ	จันทมาลา	กรรมการ
นายธนพล	เฉลิยวจิตวณิช	กรรมการ
นายเอกชัย	คงเพ็ง	กรรมการ
นายพุดวิงค์	มันดินแดง	กรรมการ
นางสาวดนิตา	แสงสาคร	กรรมการและเลขานุการ
นางภัทราพร	มลาตินอฟ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ประชาสัมพันธ์กำหนดการประกวดดาว-เดือนและข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. ถ่ายภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์

กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแกม	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ	หาจัตรัส	รองประธานกรรมการ
นางชมพูนุช	ต้นพานิช	กรรมการ
นายเสนีย์	แนวทัศน์	กรรมการ
นายวิรัช	ฟักเหลือง	กรรมการ
นายจาตุรนต์	เหมือนสุดใจ	กรรมการ
นายอภิชาติ	รักพานิช	กรรมการ
นายณรงค์ฤทธิ์	ใจรักษ์	กรรมการ
นายศราวุฒ	ทองขาว	กรรมการ
นายพิสิษฐ์	ผอุนรัตน์	กรรมการ
นายสุรสินธุ์	วัฒนจริยา	กรรมการ
นายสมพร	ดวงเกษ	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพิมพ์ิศา	สหะวรกุลศักดิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดเตรียม ติดตั้ง ควบคุม ดูแล เครื่องเสียง ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการฝ่ายพยาบาล

นางสาวปราณี	พุดพวง	ประธานกรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	รองประธานกรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิ้มพันธุ์	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และประสานงานกับฝ่ายยานพาหนะในกรณีฉุกเฉิน

กรรมการอาคารสถานที่

นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	ประธานกรรมการ
นายบุญชัย	ลากศรีสวัสดิ์	รองประธานกรรมการ
นายค่านวณ	วาสนาเป็นสุข	กรรมการ
นายสุรพล	พานิชชัย	กรรมการ
นายพิทยา	เรืองเดช	กรรมการ
นางสาวอนงค์ทิพย์	โตวานิชกุล	กรรมการ
นายสิทธิศักดิ์	ใจหลัก	กรรมการ
นางสายพิณ	คำล้ำอ่ำ	กรรมการ
นายสมควร	คำล้ำอ่ำ	กรรมการ
นายสิทธิสารท	เฉียบแหลม	กรรมการ
นางสาวลัดดาวัลย์	คิดประโคน	กรรมการ
นายธีรพล	สืบศรี	กรรมการ
นายชนะภัย	ทะมาตร์	กรรมการ
นายสมะแอ	มีสตูล	กรรมการ

นายมนต์ชัย	แย้มสิน	กรรมการ
นายอุทัย	ไชยพร	กรรมการ
นายสมชาย	จุงใจ	กรรมการ
นายนะคร	ชุ่มเย็น	กรรมการ
นายสุรพล	สุขประสิทธิ์	กรรมการ
นายสุชาติ	อมรสันต์	กรรมการ
นายปรีชา	อมรสันต์	กรรมการ
นายประสิทธิ์	จิตรุ่งเรือง	กรรมการ
นายสมจิตร	การะพาช	กรรมการ
นายสมเกียรติ	โตตุ้ม	กรรมการ
นายสรายุทธ	โตตุ้ม	กรรมการ
นายนิวัฒน์	สนสกล	กรรมการ
นางเสาวรีย์	วงษ์พนัส	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการตัดสิน และศิลปิน

๒. อำนวยความสะดวกการใช้สถานที่ ดูแลระบบไฟฟ้า – ประปา และอื่นๆ ให้พร้อมใช้งาน ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์	เหมือนชอบ	ประธานกรรมการ
นายบุญชัย	ลาภศรีสวัสดิ์	กรรมการ
นายพิทยา	เรืองเดช	กรรมการ
นายสิทธิสารท	เฉียบแหลม	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ดูแลประสานงานด้านความปลอดภัยกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย และตำรวจ

กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน

นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	ประธานกรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิ้มพันธ์	รองประธานกรรมการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการ
นายธนภุต	ทองรอด	กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษา		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการสภานักศึกษา		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดทำใบลงทะเบียน ,ต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กรรมการฝ่ายยานพาหนะ

นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	ประธานกรรมการ
นายไพฑูรย์	จันทมาลา	รองประธานกรรมการ
นายประเสริฐ	พันธุ์รัตน์	กรรมการ
นายประทีป	พันธุ์รัตน์	กรรมการ

นายวิษณุ	จันทเวช	กรรมการ
นายชาญวิทย์	การะพาส	กรรมการ
นายเสรี	พิกุลแย้ม	กรรมการ
นายชูชีพ	วัฒนธัญญกรรม	กรรมการ
นายสุภาพ	ดีวุ่น	กรรมการ
นายไพฑูล	มันดินแดง	กรรมการ
นางสุกัญญา	ทรายเพชร	กรรมการและเลขานุการ
นายมะณู	พัชรธิติ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. จัดเตรียมรถสำหรับบรรทุกวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
๒. เตรียมยานพาหนะเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและกรณีฉุกเฉิน โดยประสานงานกับฝ่ายดำเนินงาน และฝ่ายพยาบาล
๓. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการฝ่ายพิธีการ

นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	ประธานกรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคม	รองประธานกรรมการ
นางสาวสุธิดา	คำผุย	กรรมการ
นายชัยยุทธ	ดำหนก	กรรมการ
นายเอกชัย	คงเพ็ง	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. กำกับขั้นตอน การดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกำหนดการ
๒. เป็นพิธีกรดำเนินงานพิธี

กรรมการฝ่ายเก็บข้อมูลนักศึกษา

กรรมการฝ่ายเก็บข้อมูลนักศึกษา และประเมินผลกิจกรรม

นายประพร	วรรณบุษราคม	ประธานกรรมการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	รองประธานกรรมการ
นายกิติณัฐ	ศรีมูล	กรรมการ
นายอานัติ	นิยมเดชา	กรรมการ
นางสาวเสาวลักษณ์	วิลลาจันทร์	กรรมการ
นางสาวสุธิดา	คำผุย	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวจุฬาลักษณ์	กิ่งจันทร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. จัดเก็บข้อมูลและสรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
๒. จัดทำแบบประเมินการจัดกิจกรรม (google form)
๓. วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมิน พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลให้งานกิจกรรม หลังเสร็จกิจกรรม ๑๕ วัน

กรรมการฝ่ายการเงิน

นางศิวาพร	เกิดวาจา	ประธานกรรมการ
นางสาวจำลอง	รอดแก้ว	รองประธานกรรมการ
นางอารมย์	ภูพวงศอนันต์	กรรมการ

นางสาวพัชรี	สำเภาทอง	กรรมการ
นางสาวทิชากร	จอนสูงเนิน	กรรมการ
นางภัททิยา	พานิชเจริญ	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่
๑. เบิก - จ่ายงบประมาณตามโครงการ
 ๒. ดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ พลเดช)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม